



ชุดที่ 56 ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

www.ntbcoop.com

สหกรณ์นครนันท

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th

Happy Valentine's Day

สวัสดี กุมภาพันธ์ วาเลนไทน์
ท่านมุ่งหมาย สิ่งใด ได้ดั่งหวัง
ทั้งความรัก การงาน อยู่ยืนยง
สุขสมหวัง ดั่งตั้งใจ ที่คิดเคย...



บทบรรณาธิการ

ตอนผมเป็นเด็ก บ้านผมจะมีรั้วเป็นกอไผ่ล้อมรอบบ้าน ประตูรั้วบ้านก็เป็นไม้ไผ่ขัดแตะไม่ได้เป็นสแตนเลส หรือเหล็ก อย่างเป็นทุกวันนี้ อาหารแม่มักต้มหน่อไม้กับกระดุกหมู ซึ่งนับว่าเป็นอาหารสุดพิเศษของผมเลยก็ว่าได้ ต้นไผ่จึงผูกพันกับวิถีชีวิตแทบทุกเรื่อง แต่เรื่องสำคัญที่จะพูดถึงในวันนี้ มิใช่รั้วขัดแตะหรือต้มกระดุกหมูหน่อไม้สดแต่อย่างใด ในวันหนึ่งพ่อให้ผมไปผูกกอไผ่เพราะยอดดีขายคาบ้าน ผมดึงต้นไผ่มาผูกกับอีกต้นหนึ่งผูกเท่าใดก็หาสำเร็จไม่ คิดแบบเด็กๆ แทบจะจุดธูปขอขมากอไผ่เสียด้วยซ้ำ นึกว่าเทพกอไผ่ไม่ยอม พอพ่อมาเห็นผมผูกกอไผ่ไม่สำเร็จแก้มยิ้มพร้อมสายหัวและพูดว่า **“ไผ่หนูดันไผ่ก็ไม่แตกต่างกับคนมันเป็นไม้แข็ง มิใช่ต้นถั่วอกเราต้องโน้มต้นไผ่ทั้งสองต้นเท่ากันเข้าหากัน แล้วถึงจะผูกมันเข้าด้วยกันได้ มันก็เหมือนคนถ้าอยากให้คนอื่นเข้าใจเรา เราต้องยอมเข้าใจคนอื่นก่อนก็เท่านั้นเอง”** ทำไปทำมาผมได้ทั้งวิธีผูกต้นไผ่ และคติชีวิตไปพร้อมๆ กันด้วย

ในเรื่อง กบข. สหกรณ์ฯ เข้าใจสมาชิกในการที่จะตัดสินใจเลือกใช้การรับบำนาญแบบเดิม 2494 แต่จำเป็นต้องคืนเงิน ซึ่งเป็นก้อนใหญ่เพื่อจะมารับยอดบำนาญที่สูงขึ้น คณะกรรมการได้มีมติประกาศใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญแล้ว ทั้งนี้ สมาชิกสามารถ

ยื่นคำร้องขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 15 กรกฎาคม 2558 ส่วนเรื่องประกันอุบัติเหตุที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์นั้น เมื่อสมาชิกประสบอุบัติเหตุท่านสามารถไปใช้สิทธิการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน หรือแม้กระทั่งคลินิกใกล้บ้านก็ได้ ภายในวงเงินไม่เกิน **“หนึ่งหมื่นบาท”** ในส่วนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ ชั้น 4 ไม่น่าเชื่อ สหกรณ์ฯ จะมีอายุครบ 55 ปี ในปีนี้ ถ้าเป็นคนก็เป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ รวมทั้งสติปัญญามากด้วยประสบการณ์นับว่าเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดที่ประชุมใหญ่สามัญได้อนุมัติงบประมาณจัดทำโครงการเฉลิมฉลองสหกรณ์ครบรอบ 55 ปี จำนวน 750,000 บาท โดยจะจัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทวด และเหรียญหลวงปู่เอี่ยมไว้เป็นที่ระลึก ส่วนสมาชิกที่นับถือศาสนาอื่น สหกรณ์ฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ของที่ระลึกเป็นส่วนหนึ่งแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะในวาระอันสำคัญ ซึ่งจะคิดเป็นมูลค่าคงไม่ได้ ความรู้สึกที่ดี เจตนาารมณ์ที่ดี หรือแม้กระทั่งการแสดงออกถึงความจริงใจที่แท้จริงย่อมมีค่ามากจนมิอาจกำหนดค่าได้จริงไหมท่าน

ปัญญา เนื่องฤกษ์



ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 089-533-0494

สวัสดิ์ศรีรับ พบกันอีกในคอสม์ประธานแถลง ช่วงนี้ อากาศเริ่มเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งจะมีผลทำให้ ร่างกายต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับอากาศที่เปลี่ยนไป ดูแลสุขภาพ กันด้วยนะครับ

ฉบับนี้ขอเริ่มจากความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ**การกลับเข้าไปสู่การรับบำนาญระบบเดิมพ.ศ. 2494** ขณะนี้คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้มีมติให้ประกาศใช้ระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ. 2558 แล้วสาระสำคัญก็คือ สมาชิกที่มีความประสงค์จะคืนเงินให้กับ กบข. **ยื่นคำร้องขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 15 กรกฎาคม 2558** โดยมีเอกสารประกอบคำร้องขอกู้ เช่น แบบ บ. 1 และแบบ บ. 3 และสำเนาหนังสืออนุญาตให้ออกจากบำนาญของ กบข. (เอกสารเหล่านี้จะได้รับจากหน่วยงานที่ท่านรับบำนาญเมื่อท่านไปยื่นลาออกจาก กบข.) วงเงินกู้พิจารณาจากข้อมูลในแบบ 3 การชำระคืนให้กับสหกรณ์ฯ ไม่เกิน 72 งวด อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี การจ่ายเงินทางสหกรณ์ฯ จะจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายหน่วยงานที่ท่านรับบำนาญไม่เกินวันที่ 14 กันยายน 2558 **ในส่วนของหลักประกันเงินกู้มีหลายรูปแบบ** ให้สมาชิกได้เลือกใช้ เช่น ใช้สมาชิกค้ำประกัน ใช้สมาชิกและทำประกันชีวิต ใช้อสังหาริมทรัพย์ (บ้าน/ที่ดิน) หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสมุดคู่ฝากมาค้ำประกัน สมาชิกสามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้กู้ รายละเอียดของระเบียบเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ www.ntbcoop.com นะครับ

ในเรื่องการที่จะเปลี่ยนการรับบำนาญจากระบบ กบข. มาเป็นระบบเดิม พ.ศ. 2494 นั้น

ผมมีประเด็นสำคัญที่อยากให้ท่านสมาชิกได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

1. **ควรมีอายุราชการ 35 ปีขึ้นไป**
2. **ตรวจสอบยอดเงินที่จะต้องคืนให้กับ กบข. เปรียบเทียบกับเงินส่วนต่างรายเดือนที่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อกลับมารับบำนาญสูตรเดิมว่าคุ้มหรือไม่ ใช้เวลานานแค่ไหน**
3. **การตัดสินใจ** ถ้าจะออกจากระบบบำนาญแบบ กบข. ไปรับบำนาญแบบเดิม พ.ศ. 2494 ก็ให้ไปแสดงความจำนงที่หน่วยงานที่ท่านรับบำนาญ ท่านก็จะได้ออกสารแบบ บ. 1 และ

แบบ บ. 3 ซึ่งจะนำไปใช้ในการยื่นคำร้องกู้เงินจากสหกรณ์ฯ

4. เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตให้ออกจาก กบข. ให้สำเนาหนังสือดังกล่าวแนบประกอบการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ

เรื่องต่อไปที่จะแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบก็คือ **การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสมาชิก** ซึ่งเริ่มเป็นปีแรก เหตุผลที่คณะกรรมการตัดสินใจทำให้กับสมาชิกก็มาจากระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2551 ที่ระบุไว้ว่าสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้สมาชิกประสบอุบัติเหตุสาหัส และพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า 21 วัน ซึ่งตามเจตนารมณ์ของระเบียบต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และมีใบรับรองแพทย์ประกอบ แต่ที่ปฏิบัติกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน สมาชิกได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อยๆ เช่น แมวกัด หมากัด หกล้ม ลื่นไถล ฯลฯ ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิก โดยไม่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็นำหลักฐานดังกล่าวมาเบิกเงินกับสหกรณ์ฯ คนละ 3,000 บาท **ซึ่งไม่เป็นที่ไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ และในแต่ละปีทางสหกรณ์ฯ ต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ประมาณ 800,000 บาท** ดังนั้นทางสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการ จึงมีความคิดว่าถ้าทำประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิกทุกคน เพื่อให้สมาชิกได้รับการดูแลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นจากการเกิดอุบัติเหตุ น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสม ส่วนงบประมาณที่ใช้นั้น **ในปีนี้อาจจ่ายเบี้ยประกันให้กับสมาชิกทุกคนเป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท** ถ้ามองว่าเงินส่วนนี้มาจากไหน มาจากเงินที่จะต้องจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2551 ปีละประมาณ 800,000 บาท ส่วนที่สองมาจากปีนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ปรับลดเงินจากระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2551 สำหรับผู้มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป จากเดิมจ่ายให้ในวันเกิดเป็นค่าหุ้นคนละ 1,000 บาท ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคนละ 500 บาท ในส่วนนี้เราได้เงินมาเพิ่มอีกประมาณ 1.6 ล้านบาท ดังนั้นเราได้เงินมา 2.4 ล้านบาท จากการบริหารงบประมาณภายใน โดยไม่ต้องตั้งงบประมาณเพิ่ม จากเงิน 2.4 ล้าน เราตั้งงบประมาณสำหรับจ่ายเบี้ยประกันให้กับสมาชิกทุกคน เพียง 300,000 บาท ก็จะได้งบประมาณทั้งสิ้น 2.7 ล้านบาท เท่ากับเบี้ยประกันที่ทางสหกรณ์ฯ จ่ายไป บางท่านอาจถามว่าสมาชิกที่เป็นข้าราชการก็ได้สิทธิจากราชการอยู่แล้ว แต่สมาชิกของสหกรณ์ฯ มิได้มีข้าราชการอย่างเดียว มีครูเอกชน และลูกจ้างอีกเป็นจำนวนมาก คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิจากภาครัฐ ประกอบกับในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ ถ้าเกิดขึ้นแล้วทางสหกรณ์ฯ อยากให้ท่านได้เข้ารับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างรวดเร็วจากโรงพยาบาลของเอกชน เราต้องยอมรับว่าการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนรวดเร็วกว่าโรงพยาบาลของภาครัฐ ดังนั้น เมื่อสมาชิกประสบอุบัติเหตุ ท่านสามารถไปใช้สิทธิการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลของเอกชน

สวัสดิ์ศรีรับ สมาชิกทุกท่าน ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีกิจกรรมของสหกรณ์ฯ คือการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกที่สังกัดโรงเรียนและกลุ่มสมาชิกที่สังกัดหน่วยงาน ในระเบียบสหกรณ์ฯได้กำหนดให้จำนวนสมาชิก 20 คน มีผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งก็ให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 1 คน เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดได้ทำการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว ต้องส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกไปยังสหกรณ์ฯ เพื่อสหกรณ์ฯจะได้ทำการประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2558 – 2559 ต่อไป ซึ่งผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันครับ

ท่านสมาชิกครับ สหกรณ์ฯได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบคำขอกู้และสัญญาค้ำประกันเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ประมวลกฎหมาย) ว่าด้วยการค้ำประกันและจำนอง ใช้เป็นแนวปฏิบัติ สอดรับกับกฎหมายดังกล่าวที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้แล้ว

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างในกลุ่มสหกรณ์และสถาบันการเงินทั้งระบบ เนื่องจากสาระสำคัญของกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่หลายมาตรา ซึ่งจะบังคับใช้แทนบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน โดยจะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกัน และผู้จำนอง ซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้โดยตรงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเจ้าหนี้จะมีความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายใหม่ลดทอนสิทธิเจ้าหนี้ในการบังคับหนี้จากผู้ค้ำประกันและผู้จำนองลงกว่าเดิม โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่พอเพียงที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองซึ่งมิใช่ลูกหนี้ชั้นต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ยอมผูกพันต่อเจ้าหนี้ในการชำระหนี้แทนลูกหนี้เท่านั้น

โดยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัตินั้นปรากฏว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบการอาชีพให้กู้ยืม มักจะอาศัยอำนาจต่อรองที่สูงกว่าหรือความได้เปรียบในทางการเงิน กำหนดข้อตกลงอันเป็นการยกเว้นสิทธิของผู้ค้ำประกัน หรือผู้จำนองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงส่งผลให้ผู้ค้ำประกันหรือผู้จำนองซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งต้องกลายเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลายอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แสดงความกังวลว่าการคุ้มครองผู้ค้ำประกันและลูกหนี้ โดยเพิ่มความเสี่ยงให้เจ้าหนี้มากขึ้นแทนนั้น อาจส่งผลให้สถาบันการเงินยิ่งเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังเชื่องช้า และปัญหาหนี้ครัวเรือนพุ่งสูง

ผมจึงขอสรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ดังนี้



คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่
 081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด

(1) กฎหมายใหม่นี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

(2) สัญญาค้ำประกันจะต้องระบุไว้ให้ชัดเจนว่าค้ำประกันหนี้อะไร จำนวนเท่าใด และผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบเฉพาะหนี้ที่ระบุไว้ชัดเจนเท่านั้น หากขาดความชัดเจน ผลจะตกเป็นคุณแก่ผู้ค้ำประกันที่อาจทำให้ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบ

(3) สัญญาค้ำประกันจะมีข้อตกลงกำหนดให้ผู้ค้ำประกันเป็นลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ชั้นต้น ไม่ได้ หากฝ่าฝืนตกลงกันไปข้อตกลงในส่วนนั้นจะตกเป็นโมฆะ

(4) กรอบความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ (ตาม ม.681 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ม.694 และ ม.699) เจ้าหนี้กับผู้ค้ำประกันจะทำสัญญากันกำหนดไว้อย่างอื่นเพื่อขยายความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่ได้ หากฝ่าฝืนทำสัญญาตกลงกันไป ข้อตกลงที่ขยายความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันนี้จะตกเป็นโมฆะ

(5) ขั้นตอนในการที่เจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้เดิมกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ให้ชัดเจนนัก แต่กฎหมายใหม่ได้เขียนขั้นตอนให้เจ้าหนี้ต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน หากเจ้าหนี้ปฏิบัติผิดขั้นตอน หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน อาจมีผลทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบได้

(6) ถ้าเจ้าหนี้ลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้เท่าใด ก็ให้ภาระความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน ลดลงเท่านั้น ข้อตกลงใดที่จะมีผลเป็นอย่างอื่น ให้ตกเป็นโมฆะ

(7) การตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าว่า หากเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันให้ความยินยอมในการผ่อนเวลานั้นๆด้วย เช่นนี้ กฎหมายใหม่ถือว่าตกเป็นโมฆะ

(8) การจำนองที่จำนองเป็นประกันหนี้ของผู้อื่น (ผู้จำนองกับลูกหนี้เป็นคนละคนกัน) จะมีข้อตกลงกันว่าหากบังคับจำนองแล้วยังเหลือหนี้อยู่เท่าใด ให้ผู้ค้ำประกันยังคงรับผิดชอบชำระหนี้ในส่วนที่ยังคงเหลือด้วย ข้อตกลงเช่นนี้ จะตกเป็นโมฆะตามกฎหมายใหม่

(9) กฎหมายเดิมไม่มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่ฝ่ายผู้จำนองในการที่จะเป็นฝ่ายเร่งรัดให้มีการบังคับจำนองให้จบๆไป แต่กฎหมายใหม่ได้มีบทบัญญัติให้สิทธินี้แก่ผู้จำนอง ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องบังคับจำนอง ขายทอดตลาดภายใน 1 ปี (โดยไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล เพราะฝ่ายผู้จำนองเป็นฝ่ายเร่งรัดเอง)

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ



รายงาน

ปากท้อประชุม

อภิวัฒน์ จอนแจ้

เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด ชุดที่ 56 ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจการสหกรณ์ฯของเราต่อจากชุดที่ 55 ในทันที เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาจากชุดที่ 55 ซึ่งทราบข้อมูลความเป็นมา และเป็นไปของสหกรณ์ฯเป็นอย่างดี เราจึงไม่ต้องมีการโหมโรงหรือศึกษาขานกันอีกมากนัก

ในส่วนของการประชุมเราก็ได้เดินหน้าในเรื่องที่ค้างอยู่แต่เก่าก่อนเลยครับ ได้แก่

1) การทวงถามเรื่องการขอลดหนี้เงินฝากจาก “ชุมนุมร้านค้าสหกรณ์ฯ” จำนวน 250 ล้านบาท ก็ได้คำตอบจากทางคณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมร้านค้าสหกรณ์ฯว่าจะนำเงินดอกเบี้ยค้างรับไปทบเป็นเงินต้นให้ แล้วจะทยอยส่งคืนเงินต้นให้เราเดือนละ 1 ล้านบาท ซึ่งถ้าเป็นไปได้เช่นนั้นเราก็จะได้เงินคืนปีละ 12 ล้าน และคงต้องใช้เวลาลงถึง 20 ปีเศษ ในความเห็นส่วนตัวแล้วเห็นว่านานเกินไป เราคงต้องหามาตรการอื่นมาขอให้ “ชุมนุมร้านค้าสหกรณ์ฯ” ปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งคืนเงินฝากให้ใช้เวลาน้อยกว่านี้

2) ในเรื่องของการขอคืนเงินฝากจาก “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก.27 จำกัด” นั้น เราได้มีมติให้ทำหนังสือขอให้ทาง “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก.27 จำกัด” ส่งคืนเงินฝากตามข้อตกลง คือเดือนละ 7.5 ล้านบาท (ปัจจุบันส่งคืนเดือนละ 2 แสนบาท)

3) กรณี “สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด” นั้น สหกรณ์ฯของเรามีเงินฝากไว้ 100 ล้านบาทเศษ ดอกเบี้ยค้างรับอีกส่วนหนึ่ง คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่าคงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพราะเหตุว่าทาง “สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด” ไม่ปฏิบัติตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้หลายครั้งหลายคราแล้ว

4) ในเรื่อง “สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด” เราคงต้องรอคำสั่งศาลล้มละลายกลางนะครับ เงินฝาก 290 ล้านบาทเศษ เวลานี้คงทำอะไรไม่ได้ ต้องร้องเพลงรอครับ

5) เรื่อง “โครงการรวมหนี้” บัดนี้ได้ดำเนินการมาครบ 4 ปี แล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นี้ ทาง “คณะกรรมการโครงการรวมหนี้” จึงมีมติ

1. สมาชิกที่เข้าโครงการรวมหนี้ไว้แล้ว ก็ให้ดำเนินการต่อไปจนครบ 4 ปี แต่เมื่อครบระยะเวลา 4 ปีแล้ว สหกรณ์ฯจะเรียกเก็บเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาปกติทันที แต่หากต้องการอยู่ในโครงการต่อเนื่องไปต้องนำเอกสารการค้ำประกันแจ้งให้ผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้เดิมทราบและยินยอมที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป

2. ปิดโครงการรวมหนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

6) เรื่อง นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามอนุญาตให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด แก้ไขข้อบังคับ ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีมีมติขอแก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ 101 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด มีที่ปรึกษาและที่ปรึกษาภาคีตมศักดิ์ ได้ไม่เกิน 9 คน (จากเดิม 5 คน)

7) เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นำเงินไปฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด เรื่องนี้ถ้าผมเขียนเป็นภาษาทางบัญชีก็คง

ว่าสมาชิกบางท่านจะเข้าใจได้ยาก จึงขอสรุปให้ทราบว่า **กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีคำสั่งให้ทุกสหกรณ์ที่นำเงินไปฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบันทั้งจำนวน** มีผลให้ในปีทางบัญชี 2558 นี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด ของเราจะต้องเพิ่มวงเงินในการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8.5 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้กำไรลดลง ถ้าหากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ไม่สามารถโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ฯได้ ในฐานะที่สมาชิกทุกท่านมีความเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน ผมจึงนำเรียนไว้เพื่อทราบนะครับ

8) เรื่องการพิจารณาจัดทำร่างระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการชำระคืน กบข. ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนที่สุด ระหว่างนี้เราได้หารือไปยังคลังจังหวัดนนทบุรีแล้ว หากได้คำตอบที่ชัดเจนคงจะประกาศใช้ระเบียบได้เลยระหว่างรอคำตอบนี้ผมอยากให้พี่ เพื่อน น้องสมาชิกที่จะเข้าโครงการ UNDO ไปติดต่อขอเอกสารจากคลังจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สพป. นบ.เขต 1/เขต 2 หรือ สพม.3 ให้เรียบร้อยไว้ได้เลยครับ

9) ในเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกรณี “แฮร์ริสเต็ดอเรีย” นั้น พอสรุปได้ดังนี้ครับ

- คดีหมายเลขดำที่ ย.196/2554 สิ้นสุดแล้วครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบทรัพย์สินของจำเลยเพื่อศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์และส่งกรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดต่อไป ซึ่งบอกไม่ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด จะได้คืนมาเป็นจำนวนเท่าไร (ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยคืนเงิน 529.5 ล้านบาทเศษพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี)

- คดีหมายเลขดำที่ อ.2136/2555 ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกจำเลย 5 คน ๆละ 8 เดือนโดยไม่รอลงอาญา แต่จำเลยยื่นขอประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าจำเลยที่ 1 ได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว แต่จำเลยที่ 2-5 ได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาอุทธรณ์เป็นครั้งที่ 2 แต่ศาลยังไม่ได้พิจารณาคำร้องว่าจะอนุญาตหรือไม่

- คดีหมายเลขดำที่ พ.1680/2555 ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 25 มีนาคม 2558

- คดีหมายเลขดำที่ อ.6612/2555 ศาลออกหมายจับจำเลยแล้ว ในฐานะโจทก์จึงต้องไปยื่นเรื่องขอคัดหมายจับจากศาลเพื่อมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- คดีหมายเลขดำที่ อ.538/2557 คดีนี้ยื่นการสูงสุดสั่งฟ้องอดีตกรรมการอำนวยการสหกรณ์ 2 ราย และอดีตผู้จัดการ 1 ราย ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ

- คดีหมายเลขดำที่ อ.3357/2557 คดีนี้กลุ่มสหกรณ์ฯ 6 แห่ง ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องอดีตกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ศาลเลื่อนการไต่สวนมูลฟ้องไปวันที่ 2,3,4,5 มิถุนายน 2558

- คดีหมายเลขดำที่ พ.934/2557 (ฟ้องบังคับจำนองที่ดินจ.น่าน 989 ไร่) อยู่ระหว่างการส่งคำบังคับให้จำเลย และขอให้ศาลประกาศทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายครับ

- ส่วนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินหน้าวัดสโมสรนั้น ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆครับ

- สุดท้ายนี้ คงเป็นเรื่องที่ที่ประชุมใหญ่สามัญได้อนุมัติงบประมาณเป็นค่า “โครงการเฉลิมฉลองสหกรณ์ฯครบรอบ 55 ปี” จำนวน 750,000 บาท คณะกรรมการมีมติให้เริ่มดำเนินการโดยจะจัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดและเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง เพื่อมอบให้สมาชิกเป็นที่ระลึกในส่วนของผู้สมาชิกที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น สหกรณ์ฯ จะพิจารณามอบของที่ระลึกให้เหมาะสมต่อไป

สวัสดีครับ

กฎหมายล้มละลาย ตอนที่ 2

ในการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ครั้งหนึ่ง ก็ได้มีการพูดคุยกันถึงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนนทบุรี ควรให้ความรู้ให้การศึกษาแก่สมาชิกของเราบ้าง มิฉะนั้นแล้วคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ก็จะทำงานไม่สมบูรณ์ เท่าที่ได้มีโครงการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ อาจยังไม่เพียงพอต่อคำว่าการศึกษา เพราะการศึกษาในความเข้าใจของคนบางคนคิดว่าเรียนให้ได้ว่าดีปริญญาตรี ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีการศึกษาแล้ว ถ้าได้ปริญญาเอกก็ถือว่าสังคมยกย่องอยู่บนโลกนี้ได้อย่างภาคภูมิใจ แต่ในความเป็นจริง การศึกษามี 2 อย่าง คือการศึกษาในทางโลกและการศึกษาในทางธรรม การศึกษาทางโลกเรียนเท่าไรไม่รู้จบ เพราะมันมีหลายศาสตร์สาขาวิชา ดอกเตอร์สาขาวิชาใด ก็เป็นผู้รู้เฉพาะทางในเรื่องนั้นๆของศาสตร์สาขานั้นๆ ศาสตร์สาขาวิชาอื่นก็ไม่ได้ แต่ศาสตร์สาขาทางธรรม เรียนและทำงานชำนาญก็จะพานพบทุกข์พบสุขได้ ผมจึงได้เขียนบทความสอดแทรกธรรมะลงในวารสารสหกรณ์อยู่เสมอๆ ไม่ใช่เพราะบวชเรียนมามาก แต่เป็นคนสนใจชอบสะสมชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาเพราะเมื่อตอนผมเรียนปริญญาตรี วิชาเอก ประวัติศาสตร์ ทำให้รู้ว่ามีมนุษย์บนโลกนี้มีหลายเผ่าพันธุ์ มีหลายเชื้อชาติ มีหลายศาสนามีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย มีความเชื่อแตกต่างกันมากมาย อยากรู้ลึกลงไปว่า มนุษย์เรานี้มาจากไหน การเกิดเป็นคน เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่ร่วมกันกับสัตว์ กับพืชนานาชนิดอยู่ด้วยกันอย่างมีความสัมพันธ์ในหลายๆลักษณะ และทำไมคนเราจึงมีความแตกต่างในรูปร่าง ผิวพรรณ ชนชั้นวรรณะ ความยากดีมีจน การเป็นคนมีตัวตนสมบูรณ์แขนขาครบ 32 ประการ แต่บางคนทำไมพิการ สติปัญญาแตกต่าง ทั้งที่พันธุกรรมพ่อแม่เดียวกัน นี่เป็นเรื่องทางธรรมที่เราต้องเรียนรู้ เรียนทำจนรู้แจ้งเห็นจริง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

แต่เมื่อยังอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ดีที่จะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆทางโลกที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา อย่างเช่นเรื่องกฎหมาย เป็นต้น วันนี้ก็ยังมีสมาชิกที่อยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย เพราะภาวะหนี้สินในปัจจุบันของประชาชนภาคครัวเรือนยังมีจำนวนมากมหาศาลรวมทั้งประชากรครูเราด้วย ประกอบกับข้อมูลจากฝ่ายติดตามหนี้สินมันทำให้ผมได้แต่คิดว่า จำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายมาเขียนลงในวารสารของสหกรณ์บ้าง ก็ได้อาศัยสอบถามพี่ชาย



ติดตามหนี้สิน

หนี้ไปชนะหม้อโต้

จรัส ตันติพิบูลย์ 081-428-7552

ที่เรียนจบนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์ อาศัยเพื่อนบ้านข้าราชการ บำนาญตำรวจสัญญาบัตรที่เขาชอบตัวนายความ ไหวววานให้เขาซื้อหนังสือกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายจราจร กฎหมายอื่นๆอาศัยค้นคว้าในอินเทอร์เน็ต และผมจำต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ เพราะมีเครื่องเสียงตามสายอยู่ที่บ้านของผมในฐานะเขาเลือกผมขึ้นมาให้เป็นประธานพัฒนาศักยภาพของชุมชน ก็เลยใช้ให้คุ่มค่าที่ติดตั้งเครื่องเสียงตามสายประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (หมู่ 5 ต.บางกระสอบ อ. เมือง จ.นนทบุรี) เมื่อพูดถึงกฎหมายที่ใกล้ตัว โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่ผมเข้ารับการอบรมที่สำนักงานสหกรณ์แห่งชาติมาที่ดี เคยสมัครเข้ารับการอบรมจากกรมบังคับคดีที่จัดขึ้นที่โรงแรมริชมอนด์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมาที่ดี กฎหมายล้มละลายหรือพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เป็นกฎหมายที่สมควรต้องรู้ เพื่อบางครั้งมีคนถามก็พอจะได้พูดคุยกันได้ บ้างครับ

กฎหมายล้มละลายมีหลายมาตรา แต่ผมจะเลือกยกเอาเฉพาะที่สำคัญที่สมาชิกควรรู้ไว้บ้าง เข้าทำนอง “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่ปากแบกหาม” “บุคคลล้มละลายทุจริต” หมายความว่า บุคคลล้มละลายที่ถูกศาลพิพากษา ว่ามีความผิดตามมาตรา 163-170 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นี้ หรือเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำความผิดมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

มาตรา 7 ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว อาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้มีมูลหนี้ในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจหรือในราชอาณาจักร ไม่ว่าโดยตนเองหรือตัวแทน ในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีก่อนนั้น

มาตรา 8(4) ถ้าลูกหนี้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อประวิงการชำระหนี้ หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้ว และคงอยู่นอกราชอาณาจักร



**มอบบำนาญ
และ
ชมรมผู้สูงอายุ**
สม จงถาวร 086-787-5557

**สวัสดิ์ครบพีๆ เพื่อนๆ และน้องๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครุณนบุรี จำกัด ทุกท่าน** โดยเฉพาะสมาชิกที่รับบำนาญแบบ กบข.
และกำลังจะตัดสินใจกลับไปรับบำนาญตามพระราชบัญญัติ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ท่านต้องรีบไปแจ้งความประสงค์
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หากเลยจากเวลา
ที่กำหนดท่านจะไม่มีสิทธิ์กลับไปรับบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2494 นะครับ

สิ่งที่ต้องการจะเรียนให้สมาชิกทราบในฉบับนี้ก็คือ ขณะนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครุณนบุรี จำกัด ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการ
ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระคืนกองทุนบำนาญข้าราชการ กบข.
พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดปรากฏตามข้อความข้างล่างนี้ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน
ทำความเข้าใจกับระเบียบ เพื่อเวลายื่นคำร้องขอจะทำได้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง แต่ถ้าท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจส่วน
ไหนของระเบียบ ให้ติดต่อสอบถามคณะกรรมการได้ทุกท่านครับ

**ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุณนบุรี จำกัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระคืนกองทุน
บำนาญข้าราชการ (กบข.)
พ.ศ. 2558**

.....
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79(8) และ ข้อ 107(11)
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครุณนบุรี จำกัด และมติ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 จึงได้กำหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครุณนบุรี จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่
สมาชิกเพื่อชำระคืนกองทุนบำนาญข้าราชการ (กบข.)
พ.ศ.2558 ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครุ
ณนบุรี จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระคืนกองทุน
บำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ. 2558”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ไม่ให้นำระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้มาใช้
บังคับกับสมาชิกที่มาขอรับบริการตามระเบียบนี้

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

สหกรณ์ฯ	หมายถึง	สหกรณ์ออมทรัพย์ครุณนบุรี จำกัด
สมาชิก	หมายถึง	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุ ณนบุรี จำกัด ที่เป็น หรือ เคยเป็น สมาชิกกองทุน บำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีความประสงค์ จะขอกลับไปรับบำนาญตามพ ราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครุณนบุรี จำกัด
ประธานกรรมการ	หมายถึง	ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครุณนบุรี จำกัด
กบข.	หมายถึง	กองทุนบำนาญข้าราชการ ข้าราชการ
พ.ร.บ.	หมายถึง	พระราชบัญญัติบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ.2494
ข้อ 5	คุณสมบัติของสมาชิก	สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับบริการเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ ครุณนบุรี จำกัด เพื่อชำระคืนกองทุนบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
		(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุณนบุรี จำกัด
		(2) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2540
		(3) เป็นข้าราชการบำนาญและปัจจุบันรับเงินบำนาญจาก หน่วยงานต้นสังกัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนทบุรี
		(4) เป็นผู้ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ในรอบ 2 ปีทางบัญชี ของสหกรณ์ฯ หรือไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ หรือไม่อยู่ระหว่าง การดำเนินคดีของสหกรณ์ฯ
		ข้อ 6 เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ มีดังนี้
		(1) แบบคำขอกู้ของสหกรณ์ฯ
		(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทาง ราชการออกให้ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน
		(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
		(4) สำเนาหนังสือแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิ รับบำนาญตาม พ.ร.บ.บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (แบบ บ.1 และ แบบ บ.3)
		(5) สำเนาหนังสืออนุญาตให้ลาออกจาก กบข.
		ข้อ 7 การค้ำประกันเงินกู้ตามระเบียบนี้ ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		ก) ค้ำประกันด้วยบุคคล (สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือ ข้าราชการบำนาญ)

ต่อจากหน้า 2

หรือแม้กระทั่งคลินิกใกล้บ้านที่สุด เพื่อทำการรักษาพยาบาล ได้อย่างทันท่วงที ในส่วนการประกันอุบัติเหตุ นั้น ท่านสามารถใช้สิทธิที่โรงพยาบาลตามรายชื่อที่แจ้งให้กับสมาชิก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้ง และใช้สิทธิได้ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าสมาชิกไปเข้าโรงพยาบาล หรือคลินิก ซึ่งไม่รับบัตรประกันที่ท่านมีอยู่ ท่านก็สำรองจ่ายไปก่อน แล้วนำหลักฐานมาเบิกจ่ายกับบริษัทประกันชีวิต โดยผ่านทางสหกรณ์ได้ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท เช่นเดียวกัน

และสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอีกก็คือ ถ้าสมาชิกประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตญาติของสมาชิกก็จะได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยอีกจำนวน 100,000 บาท นี่คือเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์

ในเรื่องของโครงการเฉลิมฉลองสหกรณ์ครบรอบ 55 ปี ในปี พ.ศ. 2558 นี้ (สหกรณ์ฯตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503) กิจกรรมที่สหกรณ์ฯกำลังดำเนินการอยู่คือ การจัดสร้างวัดอุ้มงคง หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง และหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เพื่อมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯทุกคน ทางสหกรณ์ฯมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดสร้างวัดอุ้มงคงดังกล่าวให้มีความถูกต้องตามพิธีการ พุทธาภิเษก มีการขอมวลสาร และนำแผ่นโลหะไปให้เกจิอาจารย์ได้ลงคาถาอาคม และจะทำพิธีพุทธาภิเษกด้วยกัน 3 ครั้ง

เพื่อให้วัดอุ้มงคงที่จัดสร้างมีพุทธคุณครบถ้วน **ในการนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดสร้างวัดอุ้มงคงมีเนื้อทองแดง เนื้อวโลหะ เนื้อเงิน และเนื้อทองคำ** โดยเนื้อทองแดงจะมอบให้กับสมาชิก ส่วนเนื้ออื่นๆจะเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาบูชา โดยเฉพาะเนื้อทองคำจะสร้างตามจำนวนผู้สั่งจองเท่านั้น ส่วนเงินรายได้ทางสหกรณ์ฯจะนำไปทอดกฐิน ณ วัดที่ทางสหกรณ์ฯจะไปดำเนินการจอง รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆครับ

คงเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับ **ขณะนี้สหกรณ์ฯได้รับเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายละเอียดในคำขอผู้ทุกประเภท** ซึ่งจะมีผลใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป การปรับเปลี่ยนดังกล่าวมาจากการที่ทางราชการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้มีผลกระทบกับคำขอผู้แบบเดิมที่ใช้อยู่ ประกอบกับแบบของคำขอผู้แบบเดิมก็มีขนาดใหญ่และไม่เป็นมาตรฐานสากล จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายใหม่ ซึ่งสมาชิกสามารถขอรับใบคำขอผู้ได้ที่สหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.ntbcoop.com

ทั้งหมดเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญของสหกรณ์ ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด ในรอบเดือนที่ผ่านมา แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า โชคดี มีความสุขทั้งกายและใจกันทุกคน นะครับ

ต่อจากหน้า 5

- ข. ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู่ หรือช้อนตัวอยู่ในเคหะสถาน หรือ หลบไป หรือ ปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ
- ค. ยักย้ายทรัพย์สินไปให้พ้นอำนาจศาล
- ง. ยอมตนให้ต้องคำพิพากษา ซึ่งบังคับให้ชำระเงิน ซึ่งตนไม่ควรต้องชำระ

(5) ถ้าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรือ ไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด ที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้

สำหรับฉบับนี้คงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ฉบับหน้ายังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายอีกมาก ก็น่ารู้ทั้งนั้นค่อยพบกันใหม่ครับ

การติดตามหนี้สินประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557

รายงานการติดตามหนี้สินเดือน พฤศจิกายน 2557

ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 132 ราย	ได้รับชำระหนี้	1,612,394.75 บาท
ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 110 ราย	ได้รับชำระหนี้	3,341,607.50 บาท

รวมเป็นเงินที่ได้รับการชำระหนี้ 4,954,002.25 บาท

หมายเหตุ ลูกหนี้รายใหม่จากบริษัทประกันภัย ได้รับเงินมา 4 ราย เป็นเงิน 813,692.50 บาท

รายงานการติดตามหนี้สินเดือน ธันวาคม 2557

ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 125 ราย	ได้รับชำระหนี้	1,394,934.00 บาท
ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 116 ราย	ได้รับชำระหนี้	5,541,027.75 บาท

รวมเป็นเงินที่ได้รับการชำระหนี้ 6,935,961.75 บาท

สรุปในการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2557 11,889,964.00 บาท

ต่อจากหน้า 6

1) วงเงินกู้ (เงินต้น) ไม่เกินสามแสนบาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 2 คน

2) วงเงินกู้ (เงินต้น) เกินกว่าสามแสนบาทแต่ไม่เกินหกแสนบาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 3 คน

3) วงเงินกู้ (เงินต้น) เกินกว่าหกแสนบาทแต่ไม่เกินแปดแสนบาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 4 คน

4) วงเงินกู้ (เงินต้น) เกินกว่าแปดแสนบาทขึ้นไป ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 5 คน

สมาชิกผู้ค้ำประกันต้องทำหนังสือค้ำประกันไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยสมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้เกิน 9 สัญญาไม่ได้ และจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า สมาชิกผู้ค้ำประกันจะต้องมีจำนวนเงินค้ำหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ ของวงเงินที่ค้ำประกันหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดถึงแก่กรรมหรือออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯโดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจเป็นผู้ค้ำประกันต่อไปได้ ผู้กู้ต้องจัดหาสมาชิกอื่นที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

การที่สมาชิกสหกรณ์ฯผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ฯไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้พ้นหลุดพ้นจากการค้ำประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดหาสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน

สมาชิกสหกรณ์ฯผู้ค้ำประกันนั้นต้องมีได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

ข) ค้ำประกันด้วยบุคคลและการทำประกันชีวิต

สมาชิกสหกรณ์ฯผู้กู้จัดหาสมาชิกผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ จำนวน 1 คน พร้อมทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันที่สหกรณ์ฯทำข้อตกลงไว้ โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

ค) ค้ำประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์

สมาชิกสหกรณ์ฯผู้กู้มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากการจำนองหรือภาระติดพันรายอื่นจำนวนเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น และมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 ข้อ 44 (1)

ง) ค้ำประกันด้วยเอกสาร

สมาชิกสหกรณ์ฯผู้กู้มีพันธบัตรรัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจําเป็นหลักประกันเงินกู้

ข้อ 8 ให้สมาชิกที่มีความประสงค์ยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

ข้อ 9 วงเงินกู้ให้เป็นไปตามสำเนาหนังสือแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตาม พ.ร.บ.บำนาญข้าราชการ

พ.ศ.2494 (แบบ บ.1 และ แบบ บ.3) หรือ ตามความประสงค์ของสมาชิกผู้ขอกู้ แต่ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ข้อ 10 สมาชิกที่ขอรับบริการเงินกู้ตามระเบียบนี้ จะได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ได้นั้น คณะกรรมการดำเนินการต้องพิจารณาแล้วและเห็นว่าสมาชิกมีเงินบำนาญส่วนที่สมาชิกจะได้รับเพิ่มขึ้นเพียงพอกับการหักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้

ข้อ 11 การชำระเงินคืนกับกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ให้ใช้วิธีชำระคืนโดยตรงระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด กับหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกผู้ขอรับบริการตามระเบียบนี้และใช้วิธีชำระคืนเงินทั้งหมดภายในครั้งเดียว

ข้อ 12 เงินให้กู้ตามระเบียบนี้ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ถ้าสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ให้คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด

ข้อ 13 สมาชิกต้องส่งชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 72 งวด (เดือน) และเป็นการส่งชำระคืนแบบคงที่

กรณีที่สมาชิกผู้กู้มีความประสงค์จะชำระหนี้เกินกว่าที่สหกรณ์ฯเรียกเก็บตามงวดในสัญญาเงินกู้ ก็สามารถกระทำได้

ข้อ 14 เงินให้กู้กับสมาชิกตามระเบียบนี้ สหกรณ์ฯจะเริ่มจ่ายให้สมาชิกผู้กู้ไม่เกินวันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจในการตีความหรือวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ระเบียบนี้ และให้ถือว่าการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาของประธานกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558



(นายบัณฑิตย์ กองกุล)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

ด้วยชมรมผู้สูงอายุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จะจัดทัศนศึกษาจังหวัดลำปางในวันที่ 27-28-29 มีนาคม 2558 พักที่โรงแรมจังหวัดลำปาง 1 คืน และพักที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1 คืน ชมวัดศรีชุม วัดพระธาตุลำปางหลวง สุสานหลวงพ่อเกษม ฯลฯ รับจำนวน 50 ท่านๆละ 3,500 บาท จองด่วนที่คุณยินดี ณ สิงคราญ โทร. 081-424-5851 และที่คูณวาสนา โพธิ์งาม โทร. 083-611-8810

(จองก่อนได้ก่อนเต็มแล้วไม่รับเพิ่ม)



ข่าว จาก สมาคมพยาบาลฯ

สม.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สส.อค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
 นฤดม แสงเขียวงาม 081-306-5352



1. รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตจำนวน 7 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40-50 ปี สหกรณ์	สม.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	นายบุญสม ตันท์กุลรัตน์	55 ปี	มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ	50,000	269,620	576,000	576,000
2	นายทองเต็ม พัดสูงเนิน	74 ปี	โรคหลอดเลือด สมองแตก		269,592	-	-
3	นายนุกูล ลิงหไพศาล	82 ปี	โรคมะเร็งตับ		269,563	-	-
4	นายบรรเลง กล้าหาญ	59 ปี	ระบบหายใจ และไหลเวียน โลหิตล้มเหลว	150,000	269,451	576,000	576,000
5	นายพิพัฒน์ จงแสงทอง	62 ปี	มะเร็งในช่องอก		269,422	-	-
6	นายสุวรรณ เรืองนุช	77 ปี	มะเร็งต่อมลูกหมาก	150,000	269,366	-	-
7	นายสำเนา เพือกเพียน	67 ปี	ภาวะแทรกซ้อน โรคความดันโลหิตสูง	-	-	576,000	-

2. สมาคมพยาบาลสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จะมีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรีจำกัด ชั้น 4 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

3. สมาคมพยาบาลสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพ จากเดิมเก็บเดือนละไม่เกิน 4 ศพ เป็นเงิน 120 บาท เปลี่ยนเป็นเดือนละไม่เกิน 6 ศพ เป็นเงิน 180 บาท เนื่องจากมีสมาชิกเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

4. ข่าวจากสส.อค.(ครูไทย), สส.ชสอ. (ชุมนุมแห่งประเทศไทย) สมาคมครูไทยฯ และสมาคมชุมนุมแห่งประเทศไทยฯ เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. พักลงวันเวลา 12.00-13.00 น.

เสี่ยงจากเงินกู้

วิทยา ถาวรกันต์ 081-735-9479



สวัสดิ์ศรีรับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี

จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน.... พบกันอีกครั้งในฉบับของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในฉบับนี้ ผมอยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับแบบการขอกู้เงินและหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรีจำกัด... เพื่อนสมาชิกคงพอจะจำได้นะครับ ถ้าย้อนไปในฉบับของเดือนธันวาคม 2557 ผมได้นำเสนอเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 โดยกำหนดให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็คือจะมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งตอนนี้ก็มีผลบังคับใช้ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อดำเนินการทางการเงินให้สอดคล้องตามบทบัญญัติ ของกฎหมายใหม่ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จึงได้ มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์แบบสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง ประกอบด้วยการปรับปรุงแบบพิมพ์ให้เป็นขนาดมาตรฐาน คือ ขนาด A 4 ซึ่งเป็นขนาดของกระดาษที่ใช้กันอยู่ทั่วไป แทนแบบเดิมที่มีขนาด F4 เป็นกระดาษรุ่นเก่า มีความยาวมากกว่าปกติ และจัดเก็บยากซึ่งไม่นิยมใช้กันแล้ว นอกจากนั้นก็มีการปรับปรุงการอ้างข้อบังคับต่างๆ ให้มีความถูกต้องตามที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื้อหาในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นั้น ส่วนใหญ่ก็ยังคงแบบเดิมไว้ ในส่วนที่แตกต่างชัดเจน คือ ส่วนของหนังสือสัญญาเงินกู้ จะเพิ่มในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดการชำระหนี้ และได้มีการบอกกล่าวทวงถามไปถึงผู้กู้แล้ว ผู้กู้ต้องยินยอมชดใช้ค่าติดตามทวงถาม ครั้งละ 200 บาท รวมทั้งชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความให้แก่สหกรณ์ด้วย ข้อความแบบนี้ หลายท่านคงคุ้นเคยจากการต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินหรือธนาคาร ที่ปล่อยสินเชื่อและบัตรเครดิตต่างๆ ที่คนส่วนใหญ่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ถ้าเราผิดนัดชำระหนี้ หรือจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด ก็จะถูกทวงถามทางโทรศัพท์

เท่านั้นท่านก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็นค่าทวงถาม เป็นเงิน 250 บาท แต่ของสหกรณ์ฯเราที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเดียวกัน ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทำเป็นหนังสือทวงถามเป็นจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้กู้ และผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกคน ค่าส่งฉบับละประมาณ 20 บาท จะเห็นว่า ในแต่ละสัญญาเงินกู้หนึ่ง ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ รวมกันประมาณ 6-9 คน คิดเป็นเงินค่าส่งหนังสือทวงถาม ก็อยู่ประมาณ 180 บาทแล้ว ก็คงต้องจ่ายนะตามระเบียบของสถาบันการเงิน

ในส่วนของหนังสือค้ำประกันเงินกู้ จะเป็นแบบใหม่ใช้แผ่นละ 1 คน ถ้าค้ำประกันหลายคน ก็ต้องใช้หลายแผ่นตามจำนวนของผู้ค้ำประกัน และมีเนื้อหาในหนังสือค้ำประกันเงินกู้ที่แตกต่างไปจากเดิมพอสมควร ซึ่งแบบพิมพ์สัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการกู้เงินสหกรณ์ฯ ทุกประเภทที่ได้มีการปรับปรุงแล้ว จะมียู่ใน เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ www.ntbcoop.com ซึ่งท่านสามารถเปิดดูรายละเอียดสัญญาเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันเงินกู้ได้ทุกประเภท และท่านสามารถปรับแบบสัญญาเงินกู้และหนังสือค้ำประกันเงินกู้รวมทั้ง เอกสารประกอบการกู้ต่างๆ ได้จากคอมพิวเตอร์ได้เลย สะดวกมากครับ

ส่วนอีกเรื่องที่ผมอยากเรียนให้ท่านสมาชิกทราบคือเรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) พ.ศ. 2558 ซึ่งตอนนี้สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว และสมาชิกที่ได้ลาออกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) และได้รับแบบตอบรับหรือแบบ บ.1 และ แบบ บ.3 แล้ว ก็สามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้เลย การกู้ไม่ยุ่งยากครับ ยังไงก็ลองศึกษาระเบียบเรื่องนี้ให้ดีก่อนก็ได้ครับ

สุดท้าย ขอฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่า ช่วงนี้ทางสหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีความมั่นคงดี ท่านสามารถยื่นคำขอกู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีติดขัด การให้บริการยึดตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่สหกรณ์ฯกำหนด...ฉบับนี้ขอเรียนนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อน.....

สวัสดิ์ศรีรับ



ถามมา ตอบไป

นายอาทิตย์ บัวทอง 089-885-9579

สวัสดิ์ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
ทุกท่านครับ วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนแห่งความรัก ก็ขอส่งความรัก ความปรารถนาดีแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน ให้มีความสุขมากๆ นะครับ มีคำถามจากท่านสมาชิก สอบถามมาเห็นว่า มีประโยชน์กับสมาชิกที่อาจต้องการ ทราบเกี่ยวกับการขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ขอตอบดังนี้ครับ

ถาม

การกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวงเงินขอกู้ และการประเมินหลักทรัพย์อย่างไรบ้าง

ตอบ

(ก) การกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ทางสหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกขอกู้เพื่อ

1. การเคหะสงเคราะห์ (ซื้อบ้าน, ต่อเติมบ้าน)
2. เพื่อการอันจำเป็นอื่น

(ข) คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 1 ปี
2. ไม่มีหนี้สินเงินกู้สามัญ/กรณีมีหนี้สามัญต้องล้างหนี้โดยการหักลบกลบหนี้เดิมสามัญ

(ค) วงเงินขอกู้ ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเดือนและเงินเหลือสุทธิ ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ (ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร)

(ง) หลักเกณฑ์การประเมินหลักทรัพย์

1. กรณีที่ดิน ใช้ราคาประเมินจากกรมที่ดิน โดยสามารถจำนองเต็มตามราคาประเมิน (100%)

(จ) สิ่งปลูกสร้าง (บ้าน) ใช้หลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังนี้

1. ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว
วงเงิน 420,000 – 560,000 บาท
2. ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น
วงเงิน 630,000 – 840,000 บาท

3. ทาวน์เฮ้าส์มากกว่า 2 ชั้น
วงเงิน 820,000 – 1,100,000 บาท
4. บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
- คอนกรีตเสริมเหล็ก
วงเงิน 750,000 – 1,000,000 บาท
- บ้านไม้ชั้นเดียว
วงเงิน 600,000 – 800,000 บาท
5. บ้านเดี่ยวสองชั้น
- คอนกรีตเสริมเหล็ก
วงเงิน 900,000 – 1,200,000 บาท
- ครึ่งตึกครึ่งไม้
วงเงิน 750,000 – 1,000,000 บาท
6. อาคารพาณิชย์สองชั้น
วงเงิน 750,000 – 1,000,000 บาท
7. อาคารพาณิชย์มากกว่าสองชั้น วงเงิน 900,000–1,200,000 บาท

หมายเหตุ

- วงเงินกู้จะพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ (ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง) + หนี้ แต่ไม่เกินวงเงินที่สมาชิกมีสิทธิขอกู้ได้
- กรณีที่ดินในพื้นที่เสี่ยงคือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 5 อำเภอของจังหวัดสงขลาไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ได้
- การประเมินราคาสินค้าที่ปลูกสร้างขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน/การก่อสร้างมาแล้วกี่ปี
- สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ให้คณะกรรมการ พิจารณากำหนดราคาได้ตามสมควร โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์รวมทั้งกรณีสิ่งปลูกสร้างที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม





ข่าวประชาสัมพันธ์

ดนตรี จิตตะวิกุล โทร.086-785-5382



มอบรางวัลสมาชิกสหกรณ์ฯ
ที่เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์
รับดอกเบี้ยสูง (โครงการ 4)

สมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ จำกัด วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2558



คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ จำกัด
ชุดที่ 56 ปี 2558

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ จำกัด
บรรณาธิการ	นายบัณฑิตย์ กองกุล, นายมานัส บวรจางใหม่
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา เนืองฤทธิ์
	นายนฤตม แสงเชิงวงม
	นายสม จงถาวร
	นายเสมอ ทองคอนอ่อน
	นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
	นายชิวิน บุนสมาน
	นายวันชัย ศรีเพ็ง
	นายคนตรี จิตตะวิกุล
	นายจรัส ตันดีพิบูลย์
	นายวิทยา การกัณฑ์
	นายวิชัย ทับคล้าย
	ดร.ฉัตรชัย ธรรมคารบุรี
	นายวารณสูตร พันธุมะเกียรติ
	นายอาทิตย์ บัวทอง



นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนาธิบดี ต.บางกระเสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com